



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตะโหมด ตำบลแม่ขี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ที่ พท ๐๐๓๓.๓๐๑/๖/ ๔๕๕๖ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (MOPH Integrity and Transparency Assessment :MOPH ITA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ มุ่งเน้นให้หน่วยงานเป้าหมายให้ความสำคัญและรวมพลังในการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการสาธารณะผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงานเป็นหลัก ภายใต้แนวคิด MOPH ITA 2024 : DECADE OF MOPH ITA ทศวรรษของ MOPH ITA หัวข้อตัวชี้วัดที่ ๑ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล MOIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ในประเด็นว่าด้วยหลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของบุคลากรในหน่วยงาน จากการตรวจสอบข้อมูลจากช่องทาง ๔ ช่องทาง ประกอบด้วย

๑. ยื่นโดยตรง(ทางจดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร) ณ ศูนย์รับเรื่องเรียน
๒. เว็บไซต์”รับเรื่องร้องเรียนของโรงพยาบาลตะโหมด <http://tamohospital.com>
๓. ทางเฟซบุ๊ก “โรงพยาบาลตะโหมด”
๔. ร้องเรียนผ่านตู้/กล่องรับความคิดเห็น(จดหมาย/บัตรสนเท่ห์/เอกสาร)

ผลปรากฏว่าไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการในโรงพยาบาลแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออนุญาตนำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขึ้นเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

(นางวันดี ชนะสิทธิ์)




นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

- รับทราบ/อนุญาต

(นายวิชัย สว่างวัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค
โรงพยาบาลตะโหมด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลตะโหมด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลตะโหมด วัน/เดือน/ปี : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ หัวข้อ : MOIT ๒ ข้อ ๑๖ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) - รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Link ภายนอก : http://tamothospital.com หมายเหตุ : -</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการกรอกข้อมูล  (นางวันดี ชนะสิทธิ์) ตำแหน่งนักจัดการทั่วไปชำนาญการ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง  (นายวิชัย สว่างวัน) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชัยสน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายกิตติศักดิ์ ชูชาติ) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๒๑ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖</p>	